



กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร  
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕- ๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๗

## Press Release

ประธานรัฐสภา พร้อมนำทีมที่ปรึกษาและข้าราชการรัฐสภาลงพื้นที่ปลูกฝังเยาวชน ให้เป็น “คนดี” และ “คนเก่ง” และมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสร้างรากฐาน “การเมืองสุจริต” โดยนำร่องภาคใต้เป็นภาคแรกของปี ๖๓

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวโสมอุษา บุรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และนายสือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ประธานรัฐสภาจะได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่กับการเมืองสุจริต” ซึ่งเป็นนโยบายและหลักการที่ประธานรัฐสภาให้ความสำคัญ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา การมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการทางประชาธิปไตย เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่อง สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้กำหนดจัดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้น ภูมิภาคละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้รวมจำนวน ๔ ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดตรัง โดยสำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน ๒๘ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การแบ่งกลุ่มระดมสมอง โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยให้กับเยาวชน

กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแบ่งกลุ่มระดมสมอง รูปแบบ World Café หัวข้อ “การเสริมสร้างประชาธิปไตยและความ เป็นพลเมือง” การนำเสนอ และสรุปผลองค์ความรู้ โดย นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนภาคบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “บทบาทของ เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร จังหวัดตรัง นายแพทย์สุกิจ อัลโลปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT/เยาวชนประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๗ ตัวแทนจังหวัดชุมพร เป็นผู้ดำเนินรายการ

การที่เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสิทธิ หน้าที่ความเป็นพลเมือง ยังได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติในการสร้างสรรค์ การเมืองที่สุจริต ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ การวางรากฐานให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การแสดงความคิดเห็นตามวิถี ประชาธิปไตย และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การทำงานเป็นทีม เพื่อให้เยาวชนสามารถ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็น ต้นแบบคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

.....